

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 42:1-4,6-7

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน ไม่อ้อที่ซ้ำแล้ว เขาจะไม่หัก และไม้ตะเกียงที่รับหรืออยู่ เขาจะไม่ดับ เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง เขาจะไม่หมัดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดินดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราเรียกท่านมาด้วยความชอบธรรม เราจับมือของท่าน และรักษาท่านไว้ เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากร และเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อเปิดตาคนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุก ปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขัง”

เพลงสดุดี

สดด 29:1-2,3-4,9-10

- ก) บุตรทั้งหลายของพระเจ้า จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
- ข) พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก้องอยู่เหนือน้ำ
พระเจ้าผู้ทรงสิริแผดพระสุรเสียงก็ก้อง
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เหนือห้วงน้ำกว้างใหญ่
พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุภาพ
พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ก้องกัมปนาท
- ค) พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ต้นโอ๊กสะท้านสะเทือน
ทรงปลดใบต้นไม้นิปาจนหมดต้น
ในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องขานพร้อมกันว่า
“พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแต่พระองค์”
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับเหนือห้วงมรรณพ
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับเป็นกษัตริย์ตลอดไป

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 10:34-38

เวลานั้น เปโตรเริ่มพูดว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียง ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติความชอบธรรม ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

พระองค์ทรงมอบพระวาจาแก่ลูกหลานของชาวอิสราเอล โดยทรงประกาศข่าวดี

แห่งสันติสุขแด่พระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูเจ้าพระองค์
นี้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคน ท่านทั้งหลายรู้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดีย เริ่มต้นที่แคว้นกาลิ
ลี หลังจากที่ยอห์นได้เทศน์สอนและทำพิธีล้าง พระเจ้า
ทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วยพระอาณูภาพแด่
พระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปทีใด ทรงกระทำ
ความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ
เพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์”



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 3:14-17

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึง
แม่น้ำจอร์แดน เพื่อทรงรับพิธีล้างจากยอห์น ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัย เขากล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมากบัพข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี้ ปล่อยให้
ให้เป็นเช่นนั้นก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ยอห์นจึงยอมทำตาม

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทอดพระเนตร
เห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตร
สุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”



ข้อคิด

พิธีกรรมวันนี้ชวนเชิญให้คิดถึงพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ก็ทำให้เราคิดถึงเวลาที่เรารับศีลล้างบาป
นักบุญยอห์นทำพิธีที่แม่น้ำจอร์แดน กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทำพิธีด้วยน้ำ แต่ผู้ที่กำลังมา... จะล้างท่านด้วย
พระจิตเจ้าและไฟ” (มธ 3:11 - **ไฟ** เป็นสัญลักษณ์หมายถึง การที่พระเจ้าแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติ เป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าผู้ทรงชำระจิตใจมนุษย์)

ศีลล้างบาปทำให้เราได้รับพระจิตเจ้า พร้อมกับชีวิตเหนือธรรมชาติ หากเราได้รับศีลล้างเมื่อเป็นทารก
เราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไร แต่พระเจ้าทรงพระเมตตาให้เราได้รับผลแห่งการได้คู่ชีวิตเหนือธรรมชาติในเรา

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

โดย คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี

อ่าน อสย 42:1-4,6-7

กจ 10:34-38

มธ 3:14-17

ผู้รับใช้ที่ดี และสัตย์ซื่อ เขาจะไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใด

เพราะพระเจ้าจะทรงปกป้องรักษา ดูแลเขา....ในพันธกิจต่าง ๆ ที่ทรงมอบหมาย..

ด้วยความสุภาพของนักบุญยอห์น ต่อหน้าพันธกิจของการเป็น "ผู้รับใช้"

ท่านปรารถนาให้เกียรติพระเยซูเจ้า จึงชักชวนให้พระองค์เปลี่ยนใจ

เพื่อยกพระองค์ให้สูงขึ้น แต่พระเยซูเจ้า เลือก "ยืนยัน" ที่จะเป็น "ผู้รับใช้"...

ด้วยการ ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า

ประกาศกฤษฎีกาได้กล่าวล่วงหน้าถึง ผู้รับใช้ ว่า

พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร ผู้รับใช้ ตามที่ทรงพอพระทัย

เพื่อให้เขาเป็นผู้นำ... “ความชอบธรรม”...

เมื่อพระเจ้า ประทานจิตของพระองค์ แก่ผู้รับใช้

พระองค์ทรงปรารถนาให้เขานำ ความยุติธรรมไปสู่ผู้อื่น

และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้ ที่ซื่อสัตย์ จะยังคงมีความหวัง และไม่ท้อใจ

จนกว่าพันธกิจ จะสำเร็จลุล่วง

ประสบการณ์ การเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ ของเปโตร ท่านสามารถยืนยันอย่างมั่นใจ
ว่า

พระเยซูเจ้า ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคน ทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และ
ปฏิบัติความชอบธรรม

ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด ย่อมเป็นที่พอพระทัยพระองค์

หมายเหตุ...

เมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่กับผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิม ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปทีไร

เขาจะทำแต่ความดี และช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทุกคน